



ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 75 ฉบับที่: 24138

Col.Inch: 19.78 Ad Value: 39,560

ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: รอชม

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 118,680

คลิป: 5:55

บุคคลในข่าว



รอชม พิมพันธ์ น้อยธรรมราช และ สิตมน รัตนาวะดี แลงข่าวการจัดงาน ฟุตบอลสานสัมพันธ์ จุฬา-ธรรมศาสตร์ 2024 ในวันที่ 31 มี.ค. พร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไอเอส เพลย์ โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร กู้ประเสริฐ และ รศ.โรจน์ คุณเอนก มาร่วมแถลงด้วย ที่สยามสแควร์ วันก่อน.

ปริญญา ประกาศหยุดล้างเงินจากกระเป๋าทังค์ น.ศ. ชู 'ธรรมศาสตร์โมเดล' ทำแน่ถ้าได้เป็นอธิการฯ แชนพิกพ-ศุภสวัสดิ์รั้ว

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 16:39 น.



ผศ.ดร.ปริญญา แคนดิเดตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2567 ชั้นเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ ชูธรรมศาสตร์โมเดล ลดค่าครองชีพนักศึกษา และสร้างสวัสดิการแก่นุคลากร พร้อมช่วยเหลือคดีทางการเมืองนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีดีเบต 'เวทีสุดท้าย โคง์สุดท้าย ก่อนการเสนอชื่ออธิการบดี' โดยมีการประชันวิสัยทัศน์ ระหว่าง ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และ รศ.ดร.พิภพ อุดร ขณะที่ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ แคนดิเดตอีกราย ติดภารกิจ



ภาพจาก Prinya Thaewanarumitkul

ในช่วงต้น ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่า เสียหายที่วันนี้ขาดไปท่านหนึ่ง (ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์) เอาเป็นว่าใครมาเวทิตีเบตวันนี้ ขอให้ได้เป็นอธิการบดี จากนั้นเปิดเผยว่า ตนกับอาจารย์พิภพใกล้เคียงกัน ตนเรียนรังสิตรุ่นแรก ส่วนอาจารย์พิภพทำพระจันทร์รุ่นสุดท้าย เรียนต่อกันช่วงปี 2528-2529

"ตอนผมมาธรรมศาสตร์เป็นรังสิตรุ่นแรก มีโรงอาหารกลาง สวนญี่ปุ่น หอพักหญิง และหอชาย เป็นภาพของธรรมศาสตร์เมื่อกว่า 38 ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนี้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ดีขึ้น"
ผศ.ดร.ปริญญาเผย

จากนั้น ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่า ที่ผ่านมادنเปิดให้สแกนคิวอาร์โค้ดนำเสนอความคิดเห็นว่า ถ้าท่านเป็นอธิการบดีทำอะไร เพราะมองว่าอธิการบดี คือ ผู้บริหารที่จะต้องรับฟังเสียงของประชาคม ซึ่งการรับฟังเสียงประชาคมได้ดีที่สุด คือการให้ท่านจินตนาการว่าถ้าท่านเป็นอธิการบดี ท่านจะทำอะไร

“ผมใช้คำถามนี้ถามประชาคมมากกว่า 23 ครั้งแล้ว และคำตอบน่าสนใจมาก เช่น ขอเครื่องฟอกอากาศ ทุกห้องเรียน ทำให้ค่าอาหารลดลง ปัญหารถติด แก้ระเบียบการเงิน หรือขอให้อาจารย์พิภพเป็นนายกสภาฯ อันนี้ยิ่งกว่าเป็นอธิการบดี เดี่ยวต้องไปคุยกับอาจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง *Mental Welfare*” ผศ.ดร.ปริญญาธนะ

ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่ ถ้าถามว่านโยบายของตนคืออะไร มันก็คือนโยบายทั้งหมดที่เขียนมา อันคือหน้าที่ของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มันต้องมาจากการรับฟังปัญหาของประชาคม เราต้องถือว่าความเดือดร้อนของนักศึกษาคือบุคลากร และความเดือดร้อนของมหาวิทยาลัย

“ถ้าเราใช้การทำงานแบบแนวราบ เราเป็นผู้นำจากแนวราบ เรายังรับฟังและมาช่วยกันแก้ปัญหา เราจะไม่ตอบว่าทำไม่ได้ ช่วยไม่ได้ ปัญหาขอเดือดร้อนต้องแก้ให้ แต่จะแก้อย่างไรต้องไปดูว่าทางแก้ปัญหานั้น ซึ่งจากที่ถามมา เรามีข้อเดียวที่ไม่มั่นใจว่า จะทำให้ได้หรือเปล่า คือ ให้อาจารย์พิภพเป็นนายกสภาฯ นอกนั้นก็คิดว่าทำได้” ผศ.ดร.ปริญญาเผย

เมื่อถามว่าจะทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระบบธรรมศาสตร์ดีขึ้น?

ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่ คิดว่าอย่างทีหนึ่ง คือ ค่าครองชีพภายในมหาวิทยาลัยจะต้องถูกลง รวมถึงค่าเล่าเรียนด้วย เพราะยิ่งเก็บเท่าไร ก็ยิ่งเดือดร้อนผู้ปกครองเท่านั้น มหาวิทยาลัยต้องหยุดล้างเงินจากกระเป๋าตั้งค้้นักศึกษาออกมา

“ผมเรียนที่ประเทศเยอรมัน 20 ปีที่แล้ว ผมเสียค่าหน่วยกิตละ 60 เยอรมันมาร์ค ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 800 บาท ซึ่งเป็นการเรียน ป.โท กฎหมายมหาชน โดยเขามีหลักว่า ถ้ายังเก็บเงินค่าหน่วยกิตมากเท่าไร ก็จะมีชื่อเสียงล้้มมาก ซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรเก็บให้แพง และต้องช่วยเรื่องทุนการศึกษา รวมถึงช่วยให้นักศึกษามีรายได้ด้วย” ผศ.ดร.ปริญญาธนะ

5 WELFARE PRINCIPLES

หลักการสวัสดิการ

ลดค่าครองชีพในมหาวิทยาลัย

ไม่ทำกำไรจากค่าเช่าที่ร้านอาหาร และบริการต่างๆ รวมถึงไม่แสวงกำไรในเรื่องที่มหาวิทยาลัยทำเอง

สร้างรายได้ให้บุคลากร รวมถึงนักศึกษา

ส่งเสริมให้ถือหุ้นหรือลงทุนในกิจการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชน

สร้าง Thammasat Welfare

จัดระบบสวัสดิการ ประกันสังคม และการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ สำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ รวมถึงสวัสดิการที่เหมาะสมหลังเกษียณ

ประกาศแผนมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตของทุกศูนย์การศึกษา

บริการพื้นฐาน โรงอาหาร หอพัก ห้องเรียน อินเทอร์เน็ต การเดินทาง การรักษาพยาบาล และสวัสดิภาพความปลอดภัย เป็นเป้าหมายที่ทุกศูนย์ฯ ที่จะทำให้ได้มาตรฐานนี้

ให้สภาอาจารย์ สภานักงาน สภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในเรื่องคุณภาพชีวิต

ทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไข และการติดตามตรวจสอบการแก้ปัญหาของอธิการบดี

ผศ.ดร.ปริญญากล่าววว่า คิดว่าเราควรมีสวัสดิการพื้นฐานให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เขาอุตส่าห์มาเรียนธรรมศาสตร์ และมาอยู่หอพักด้วย ซึ่งตนก็รู้สึกว่หอพักก็ดีขึ้นเยอะกว่าตอนที่ตนเรียนอยู่ แต่ก่อนมีแต่ห้องพัสดุวม อยูรวมกัน 4 คน อันนี้ก็ดีขึ้นเยอะ

ผศ.ดร.ปริญญากล่าวต่อว่า อีกเรื่องคือ การรักษาพยาบาล เรามีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ควรดูแลบุคลากรนักศึกษาทุกคน เราต้องมาตั้งหลักกันใหม่ว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต้องเป็นโรงพยาบาลของบุคลากรและคนทั่วไปพร้อมกัน โดยไม่เพิ่มภาระให้กับบุคลากรของเราจนมากเกินไป ซึ่งเรามีทีมที่เชี่ยวชาญจากประชาคมแต่ละคณะอยู่แล้ว

เมื่อถามถึงแนวทางของการส่งเสริมสวัสดิการ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย?

“ผมคิดว่ามาตรฐานคุณภาพชีวิต อันที่หนึ่ง คือ ต้องมีการคุ้มครองไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน ธรรมศาสตร์ต้องดูแลคนของเราให้ดีกว่ากฎหมายแรงงาน ข้อที่สอง เงินเกษียณที่บอกว่าจะไม่ให้แล้ว แลกกับเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้น พุดแบบนี้มี 9 ปีก่อนมันพุดได้ แต่ตอนนี้มีปัญหาต้องช่วยกันแก้

ผมคิดว่าตอนนี้ธรรมศาสตร์ออกจากระบบมา ก็ต้องมาช่วยกันหาเงินด้วยตนเอง โดยที่ไม่เป็นองค์กรธุรกิจแสวงกำไรจากนักศึกษา โดยที่ยังมีเงินเป็นของตัวเอง ผมขอเรียกว่า *Thammasat Welfare*”
ผศ.ดร.ปริญญาเผย

ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่า ยกตัวอย่างหนึ่งประชาคม เราขอให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ช่วยศึกษาให้หน่อยว่า เรามีรายรับรายจ่ายเท่านี้ต่อปี ถ้าเรามาดีไซน์ว่าเรามีต้นทุนอะไร แล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง

“ความจริงเรามีต้นทุนมา แต่เราไม่ค่อยได้ใช้ เช่น โรงพยาบาล แล้วอธิการบดีเป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประการที่สองมีสวัสดิการเยอะ เช่น เงินยัดหย่น 1 หมื่นบาท แต่เราเบิกได้ยากมาก ดิฉันระเบียบหนุนระเบียบนี้ เราต้องไปปลดล็อกให้หมด และเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ เราออกจากระบบราชการมา แต่ไม่ยอมออกจากราชการ อันนี้ต้องแก้ไข ถ้าธรรมศาสตร์แก้ได้ก็จะเป็นโมเดลใหม่หา ‘ลัยอื่นในไทยได้”
ผศ.ดร.ปริญญาเผย

ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่า การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในแบบที่ยังเป็นเลิศทางวิชาการ ยังเอาโจทย์ของประชาชนมาเป็นโจทย์ของมหาวิทยาลัย ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เพื่อสังคม ไปพร้อมกับกับดูแลบุคลากรด้วย นี่คือ ธรรมศาสตร์โมเดล

“เรามีความรู้มากพอที่จะทำ สำคัญคือ ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งมีหลายคณะ เช่น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือเรื่องรักษาพยาบาล มีหลายคณะฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยคิด แล้วก็ดีไซน์ออกมา ไม่ว่าจะเป็นแผนแบบ A B หรือ C แล้วก็ให้ประชาคมธรรมศาสตร์โหวตเลือกกัน ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะไกลกว่าความเป็นจริง เราสามารถทำได้” ผศ.ดร.ปริญญาเผย

เมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ถูกคุกคามจากทางการเมืองมาโดยตลอด และยังคงดำเนินคดีอยู่ อยากทราบว่าในฐานะจะได้รับการตำแหน่ง จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร?

ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่า สำหรับเรื่องการคุกคามการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง คิดว่าแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักศึกษา แล้วมีคดีอยู่ในชั้นศาลแล้ว ตนในฐานะอยู่ในศูนย์นิติศาสตร์ เคยแจ้งมหาวิทยาลัยว่า ยินดีที่จะช่วยเหลือด้านคดีของนักศึกษา

“ส่วนเรื่องนิรโทษกรรมมันง่ายมาก ทุกครั้งที่มีการละเมิดกฎหมายอาญา ม.113 คือ ผู้ได้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ล้มล้างรัฐบาล ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ ผู้นั้นมีความผิดประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

แต่เรากลับไม่เคยมีการลงโทษผู้ที่รัฐประหารเลย เพราะทุกครั้งเขาจะนิรโทษกรรมตัวเอง อันนี้ก็เป็นอย่างเปรียบเทียบกันว่า ตรงนี้มีความผิดรุนแรงแต่สามารถนิรโทษกรรมได้” ผศ.ดร.ปริญญาชี

ผศ.ดร.ปริญญากล่าวอีกเหตุการณ์บาดหมางกันมาก จนนักศึกษาต้องหนีไปเข้าป่ามาแล้ว เพราะเห็นเหตุการณ์ที่เพื่อนถูกฆ่าที่ธรรมศาสตร์ อยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้ ต้องถูกรวบ จนหนีเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

“ประเทศเราฆ่ากันอยู่เกือบ 4 ปี จนกระทั่งรัฐบาลตอนนั้นเห็นว่า จะต้องใช้การเมืองในการนำหน้า มีการประกาศนโยบายที่ 66/2523 ถ้าหากผู้เคยไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ให้มาอบตัว มอบวุฒ แล้วก็จะไม่ดำเนินคดีแล้วก็จะจบ นักศึกษาก็ออกจากป่าคืนสู่เมือง เรื่องแบบนี้เราเคยคลี่คลายมาแล้ว โดยใช้การเมืองนำหน้า ธรรมศาสตร์ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหา ช่วยค้นหาทางออก”
ผศ.ดร.ปริญญากล่าวทิ้งท้าย



เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่



พิภพ ลั่น โลกไม่ง่าย! โขวิสัยทัศน์แคนดิเดตอธิการฯ 'คนธรรมศาสตร์ ต้องรักปชต.' พร้อมเติมเต็มทุกความฝัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 17:22 น.



รศ.ดร.พิภพ โขวิสัยทัศน์แคนดิเดตอธิการฯ เผย 'คนธรรมศาสตร์' มีจิตวิญญาณเพื่อประชาธิปไตย แม้มีความฝันเติบโตในอาชีพที่ต่างกัน แต่พื้นที่แห่งนี้พร้อมเติมเต็มทุกความฝัน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีดีเบต 'เวทีสุดท้าย โคว์สุดท้าย ก่อนการเสนอชื่ออธิการบดี' โดยมีการประชันวิสัยทัศน์ ระหว่าง ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และ รศ.ดร.พิภพ อุดร ขณะที่ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ แคนดิเดตอีกราย ติดถาวรก็จ

ในช่วงต้นของเวที รศ.ดร.พิภพ กล่าวว่า ตนเข้าใจว่าทุกคนที่มุ่งมาธรรมศาสตร์ มาเป็นส่วนหนึ่งของ ธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา คนทำงาน อาจารย์ ทุกคนถูกอะไรบางอย่างที่ถูกต้องดึงเข้ามา

“ธรรมศาสตร์มีธาตุอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น เมื่อดึงดูดเข้ามาแล้ว สิ่งที่ธรรมศาสตร์ ต้องตอบคืออะไร ผมคิดว่าแม้เราจะโดนดึงดูดด้วยธาตุเดียวกัน ธาตุของความเป็นอิสระเสรี ธาตุของ ความมีจิตวิญญาณเพื่อประชาธิปไตย ธาตุของความเป็นกบฏ คนธรรมศาสตร์มันต้องเป็นกบฏนิดๆ พอ เห็นว่าอะไรที่มันไม่ดี ไม่เมคเซนส์ คนธรรมศาสตร์ต้องลุกขึ้นมาจัดการอะไรบางอย่าง

แม้ภาพที่ดึงดูดเรามาจะเป็นภาพเดียวกัน แต่เรามาด้วยความฝันที่ต่างกัน หลายคนฝันอยากเติบโตใน บางวิชาชีพ หลายคนอยากมีธุรกิจของตัวเอง ผมคิดว่าสิ่งที่ธรรมศาสตร์จะเป็น คือเป็นพื้นที่ที่เติมเต็ม ความฝันของทุกคน ไม่ว่าคุณฝันอยากเป็นอะไร ธรรมศาสตร์จะเติมเต็มความฝันของคุณ” รศ.ดร.พิภพ กล่าว

รศ.ดร.พิภพ กล่าวว่า จากวันนี้อย่างไปถึงอนาคต คือโลกที่ไม่ง่าย เพราะ 1. ถนนทุกสายไม่ได้มุ่งสู่ มหาวิทยาลัยอีกต่อไป เราสามารถเรียนรู้จากที่อื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยได้ มันมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ต่างๆ มากมาย มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์คน 3 กลุ่มคือ 1. อาจารย์ 2. นักศึกษา 3. ประชาชน

“เป็นคนธรรมศาสตร์ต้องรักในประชาธิปไตย เห็นคนเท่ากัน ให้เกียรติกันและกัน แสดงออกอย่างมี เสรีภาพและแสดงออกอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย สุดท้าย ความเป็นธรรม เกิดเป็นคน ธรรมศาสตร์ เห็นความไม่เป็นธรรมตรงหน้า อยู่เฉยไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง และนี่คือ ธรรมศาสตร์ที่ผมอยากเห็นในอนาคต” รศ.ดร.พิภพกล่าว

- ระบบงาน “ยืดหยุ่น” และ “สมาร์ท”
- คุณภาพชีวิตดีขึ้น ○ เส้นทางอาชีพเลือกได้

พัฒนา อนาคต
**THAMMASAT
NEXT**

แนวทางสร้างสรรค์

ชีวิตทำงาน

เพื่อประชาชน!



X

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#)

ยอมรับ

การศึกษา รวมหลักสูตร 2 ปริญญา มหา'ลัยชั้นนำของไทย เรียนข้ามศาสตร์-สถาบัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 - 17:16 น.



รวมหลักสูตร 2 ปริญญา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย "จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-มหิดล-ม.เชียงใหม่-สจล.-ม.ทักษิณ" หลากหลายรูปแบบ เรียนข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบัน มีทั้ง ป.ตรี+ตรี ป.ตรีควบโท

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนึ่งในเทรนด์การศึกษารูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญาในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งในอดีตมีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่เปิดหลักสูตรรูปแบบ 2 ปริญญา แต่ปัจจุบันหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็ต่างทยอยเปิดมากขึ้น หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ

- หวยออกงวด 1 มีนาคม 2567 ออกรางวัลที่จังหวัดสงขลา ดุสิตดิยอันหลัง
- ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละพัน เข้าบัญชีเกษตรกรกว่า 1.9 หมื่นครัวเรือน วันนี้ (19 ก.พ.)
- ไข้ไก่ ไข้หมู สาเหตุของคอเลสเตรอลในเลือดสูง

จึงได้เห็นมหาวิทยาลัยต่างบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของปริญญาตรี 2 ใบ รูปแบบข้ามศาสตร์ข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย หรือปริญญาตรีควบปริญญาโท จุดเด่นเรียนจบเร็ว ประหยัดค่าเล่าเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่มีทักษะหลากหลายมากขึ้น

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหลักสูตร 2 ปริญญาในมหาวิทยาลัยไทยเฉพาะบางหลักสูตร มีที่ไหน และรูปแบบใบบ้าง ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะรูปแบบเรียน ป.ตรี ควบ ป.โท ดังนี้

1.โครงการผลิตแพทย์-ทันตแพทย์ 2 ปริญญา

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิศวกรรมชีวเวช ซึ่งมีการเรียนการสอนสอดคล้องกับศาสตร์ด้านการแพทย์ ได้ผนึกความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เพื่อจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกัน ดังนี้

- เรียน ป.ตรี คณะแพทยศาสตร์ และต่อ ป.โท สาขาวิศวกรรมชีวเวช ใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด 6 ปี
- เรียน ป.ตรี ทันตแพทยศาสตร์ และต่อ ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 ปี

ทั้ง 2 หลักสูตรเรียนจบจะได้ 2 ปริญญา เพื่อหวังผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ด้านวิศวกรรมชีวเวช หรือมีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เมื่อจบการศึกษา

2.เรียน ป.ตรีสาขาใดก็ได้ แล้วต่อ ป.โทด้านบริหารธุรกิจ อีก 1 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นำเสนอหลักสูตรทางด้านธุรกิจให้กับกลุ่มคณะสายแพทย์และสุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงคณะอื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนิสิตที่เรียนปริญญาตรีจากคณะอื่น ๆ แล้วสามารถลงควบปริญญาโทภายใต้ชื่อ MSB (Master of Science in Business) ต่อได้เลย เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนควบคู่

ปริญญาโททางธุรกิจอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน และเมื่อเรียนจบจะมีอาวุฒด้านบริหารธุรกิจติดตัว ในอนาคตสามารถประกอบกิจการของตนเองได้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ป.ตรีควบโท บัญชีบริหารธุรกิจ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตร ป.ตรี ควบ ป.โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting

เป็นหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นนวัตกรรมอุดมศึกษาที่ใช้เวลาเรียน 5 ปี

โครงสร้างทั้ง 2 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานการอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักสูตรด้านบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants) ที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants)

เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่นี้มุ่งเน้นการผสมผสานความรู้จากศาสตราจารย์แขนงต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ผ่านการศึกษาในชั้นเรียนการศึกษาอิสระ การฝึกงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมจริงทางธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ธุรกิจพึงมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

วิศวะอินเตอร์ ป.ตรี 2 ใบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มีหลักสูตร TEP (Twinning Engineering Programmes) ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ University of Nottingham (สหราชอาณาจักร) University of New South Wales (ออสเตรเลีย) Katholieke Universiteit Leuven (เบลเยียม) นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ ในช่วง 2 ปีแรก จะได้ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในประเทศไทย และ 2 ปีหลังสามารถเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ คือจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 1 ใบและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 1 ใบ

เรียนแพทย์+กฎหมาย

ม.ธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรเรียนแพทย์ 7 ปี 2 ปริญญา ในหลักสูตร Med TU Plus เป็นหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 คณะของธรรมศาสตร์ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดหลักสูตรร่วมปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย การแพทย์และสุขภาพ และสาขาการบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ

สำหรับหลักสูตรนี้จะเรียนวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ กฎหมายทางการแพทย์ จริยธรรมทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ บุคคลทั่วไปหรือข้อมูลของแพทย์เอง กฎหมายด้านสถานพยาบาลหรือที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นการเรียนหลักสูตรนี้จะเป็นการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และการบริหารต่าง ๆ ด้านการแพทย์ นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัย เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

โครงการหลักสูตร ป.ตรี 2 ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

- หลักสูตร Arch.+Engr. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ผลิตบัณฑิตวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการเรียน 5 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ 2 ปริญญา คือ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 สาขา
- หลักสูตร Agrinovator คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาระบบอัตโนมัติให้มีความรู้เชิงลึกด้านการเกษตร ควบคู่กับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์+MBA ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮินซา ประเทศเกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ป.ตรี 2 ปริญญากับต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร ป.ตรี 2 ปริญญา ระหว่าง 2 สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสเตรทไคลด์ (University of Strathclyde) แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลก

นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเปิดโลกกว้างไปศึกษาในสหราชอาณาจักร ณ มหาวิทยาลัยสเตรทไคลด์ เป็นเวลา 2 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะเน้นการศึกษาที่ก้าวหน้าในการทำโครงการและงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งจะเสริมประสบการณ์ระดับนานาชาติที่มีคุณประโยชน์ยิ่งต่อผู้เรียน ได้แก่ ความหลากหลายทางด้านโครงการและงานวิจัย ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ จากความสำเร็จและประสบการณ์อันยาวนานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

แพทย์ 2 ปริญญา

เป็นหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นอกจากเรียนหลักสูตรแพทย์ในระดับ ป.ตรี ยังสามารถเลือกเรียน ป.โทได้หลายสาขาตามความสนใจ เช่น หลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ Biodesign วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โดย 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ คือ Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตร Health Informatics และ The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตร Public Health

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (Doctor of Medicine, M.D.) และปริญญาโทในคณะที่สนใจ

วิทยาลัยการจัดการ มหิดล

วิทยาลัยการจัดการ มหิดลมีหลักสูตรที่เปิดให้ผู้เรียนต่อ ป.โท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา General Management หรือการจัดการทั่วไป เรียนร่วมกับ Toulouse School of Management ณ เมืองตูลุส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันดังอันดับ 1 ด้านธุรกิจที่นักศึกษาชาวฝรั่งเศสต้องการเรียนมากที่สุด โดยผู้เรียนจะเรียนร่วมกับสถาบันนี้ พร้อมกับรับปริญญา 2 ใบ ในระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน ซึ่งแบ่งออกเป็นเรียนที่ CMMU ประเทศไทย 3 เทอม ระยะเวลา 1 ปี จากนั้นจึงไปเรียนต่อที่ตูลุส 2 เทอม ระยะเวลา 7 เดือน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Science Program in Digital Innovation (International Program) ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีหลักสูตร 2 ปริญญา โดยศึกษา 2 ปีแรก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 2 ปีหลัง ณ มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเรียน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือ วิทยาการข้อมูล (หลักสูตร 2 ปริญญา) ได้แก่ Curtin University เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร Data Science University of Strathclyde เมือง Glasgow ประเทศอังกฤษ หลักสูตร Entrepreneur

มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ม.ทักษิณ มี 5 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 4 ปีการศึกษา
2. หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง มีแผนการเรียน 4 ปีการ ศึกษา
3. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดการ เรียนการสอน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 5 ปีการศึกษา
4. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก แบบ ก2 แผนวิชาชีพครู) ซึ่งได้ใบประกอบวิชาชีพครู แผนการเรียน 6 ปีการศึกษา จำนวน 173 หน่วยกิต และมีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี โดยจัดการ เรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา
5. หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา วิชาหลักสูตรและการสอน แผนวิชาชีพครู โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา มีแผนการเรียน 3 ปีการศึกษา

- สจล.ชี้เทรนด์หลักสูตร 2 ปริญญามาแรง สร้างโอกาสเติบโตแก่สถาบัน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนข้ามศาสตร์ทันตะ+วิศวะ คราว 2 ปริญญา
- เปิดรายละเอียดหลักสูตรควบ 2 ปริญญา จุฬาลงกรณ์-ทันตแพทย์-วิศวกรรมชีวเวช
- ม.ทักษิณเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ปี'67 ค่าเทอมเริ่มต้น 1.6 หมื่นบาท